
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 5/2565 
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
----------------------------------------------- 

   

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
2. นายไพโรจน์      ศรศิลป์   รองประธานกรรมการ 
3. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.สมฤทธิ์       สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.ศิวาพร      ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายสนั่น      ซิ้มสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายจรูญ    มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. พลโทสุชาติ    เตรียมชุมพร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายไพศาล      ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ดร.ลัดดา    อ่ำสอาด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน)  
12. นายสมปอง    สิงห์ชู   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ผู้อำนวยการเขตธนบุรี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน) 
15. นายกองค์การบริหารนักศึกษา     กรรมการ (แทน) 
16. ประธานสภานักศึกษา      กรรมการ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

19. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  ติดภารกิจ 
2. นายไพฑูรย์    รักษ์ประเทศ  ติดภารกิจ 
3. นายอุดม    พลอยจินดา  ติดภารกิจ 
4. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  ติดภารกิจ 
5. นายอรรถพล    เสือคำรณ  ติดภารกิจ 
6. นายพรเทพ    หงส์รัตนอุทัย  ติดภารกิจ 
7. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  อธิการบดี 
2. เภสัชกรหญิงสุภารัตน์   วุฒิณรงค์ตระกูล  ผู้นำเสนอ 
1. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 



 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3/๒๕65 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 และรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 และรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 รายช่ือประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
สรุปเรื่อง 
  สำนักกิจการนักศึกษาได้ส่งรายชื่อประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2565 เพ่ือปฏิบัติหน้าที่กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้  
  1. นายนิติภูมิ แก้วใหม่ ประธานสภานักศึกษา สาขาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ 
    2. นายณัฐวุฒิ สุขแสงดาว นายกองค์การนักศึกษา สาขาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนำเรียนให้ที ่ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.2  สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำสรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
วันที่ 18 มีนาคม – 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ยอดคงเหลือ จำนวน 922,822.85 บาท (เก้าแสนสองหมื่น 
สองพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิบห้าสตางค์) ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 การทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับสภาอุตสาหกรรม 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
สรุปเรื่อง   

นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงสุภารตัน์
วุฒิณรงค์ตระกูล ได้เข้านำเสนอรายละเอียดข้อมูลเรื่องการทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ



เจ้าพระยากับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพิจารณา 
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2565 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 สรุปได้ว่า เนื่องด้วยจังหวัดสุพรรณบุรีมีนโยบาย
เมืองสมุนไพร ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีจึงมีการวางแผนดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของ
จังหวัด คือการเพาะพันธุ์สมุนไพรปลอดสารอย่างยั่งยืนและมีความเห็นว่าควรทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งมีศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีตั้งอยู่ที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยอาศัยจุดแข็งของ
มหาวิทยาลัยในด้านวิชาการ ด้านการวิจัย การพัฒนาสารสกัด และการผลิตแปรรูปสมุนไพร ส่วนสภาอุตสาหกรรม 
มีความเข้มแข็งด้านธุรกิจ สามารถสนับสนุนส่งเสริมด้านการตลาดเพ่ือจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
  

การพิจารณา  
ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา 

อธิการบดี เข้าร่วมรับฟังด้วย พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้  
 (1) การสร้างอาคารสำหรับทำสมาร์ทฟาร์มเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาการเพาะพันธุ์สมุนไพรที่ถูกต้องตาม

หลักวิชาการและสามารถเป็นต้นแบบเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรและนักศึกษาได้ โดยสภาอุตสาหกรรมเสนอให้
มหาวิทยาลัยดำเนินการออกแบบและประเมินราคา เพื ่อสภาอุตสาหกรรมจะนำเสนอที่ประชุมเพื ่อขออนุมัติ
งบประมาณต่อไป 

 (2) ควรตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อศึกษารายละเอียดและแนวทางการทำ MOU และจัดทำ
โครงการให้ชัดเจน รวมถึงแผนการดำเนินการ บทบาทหน้าที่ และผลประโยชน์ที่ได้รับของทุกภาคส่วน ซึ่งต้องเป็นไป
ตามระเบียบและข้อบังค ับของหน่วยงาน  โดยมอบหมายรองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธ ิการบดี   
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  
แจ้ดนาลาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เป็นผู้ดำเนินการและตั้งคณะทำงาน  
 

มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษารายละเอียดแนวทางการทำ MOU 
และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

5.2 รายงานการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3 BSRU Virtual Run 
2022 
สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ 
ครั้งที่ 3 Virtual Run 2022 และฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอรายงานการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ 
ครั้งที่ 3 BSRU Virtual Run 2022 เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

การพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความเห็นหลากหลายสรุปได้ ว่า การดำเนินการ

สั่งซื้อเสื้อและเหรียญเพิ่มเติมให้พิจารณาจากสถานการณ์และจำนวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกอบ และดำเนินการ
จัดส่งให้เรียบร้อย 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

  6.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป 
สรุปเรื่อง 

ที่ประชุมได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั ้งที่  6/2565 
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. 



 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  6.2 โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
สรุปเรื่อง 
  ดร.ศิวาพร ศรีศักดินันท์ นำเสนอที่ประชุมถึงการจัดทำโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการผ่อนปรนมาตรการโควิดในหลายประเทศแล้ว จึงควรพิจารณาประเทศที่น่าสนใจ
และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม เพ่ือให้มีรายได้สำหรับดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
การพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความเห็นหลากหลายสรุปได้ ว่า การเดินทางไป
ต่างประเทศของคณะกรรมการสามารถไปกันเองโดยใช้งบประมาณส่วนตัว หรือจัดทำเป็นโครงการศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) อาทิ ประเทศ
เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม จีน และออสเตรเลีย โดยเน้นการศึกษาด้านวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านการศึกษา  
ด้านพืชสมุนไพร เป็นต้น 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


